

(ร่าง) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน				
เป้าหมาย	2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา				
แผนฯ 12	เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น				
ตัวชี้วัดเป้าหมาย	4.1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท				
แผนฯ 12	4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30				
เป้าหมาย	1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น			
แผนบูรณาการฯ					
ตัวชี้วัด	1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า ล้านล้านบาท ภายในปี 2562	2.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ .. ของโลก			
แผนบูรณาการฯ					
แนวทาง	4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว	1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว	2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	5. บูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
การดำเนินงาน		<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาคูณภาพสินค้า และการให้บริการอย่างครบวงจร - สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ และมีความหลากหลายของกิจกรรม - ส่งเสริมเอกลักษณ์ของภาค ผ่านการสร้างแบรนด์เล่าเรื่อง - การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยสนับสนุนในการเข้าถึงและชมสถานที่ท่องเที่ยว - พัฒนาการท่องเที่ยว EEC 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว - ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน - ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
พื้นที่ดำเนินการ	- 6 ภาค/12 เมืองต้องห้าม ... พลาด / 12 เมืองต้องห้าม ... พลาด พลัส / เขตพัฒนาการท่องเที่ยว				
ในปีงบประมาณ 2562					

หลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนภาคของสำนักงบประมาณ



(ร่าง) ลักษณะของโครงการ

๑. เป็นโครงการที่อยู่ในแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนภาค และมีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนภาค และนโยบายของรัฐบาล
๒. เป็นโครงการที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัดในภาคที่มีความเปิดเสรีสมบูรณ์ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ภายใต้แนวทาง ๕ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน (๒) เพิ่มศักยภาพภาคเกษตร (๓) เพิ่มศักยภาพภาคท่องเที่ยวและบริการ (๔) พัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ (๕) โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ ที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี
๓. มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมาตรฐานสากล สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเกิดผลดีอย่างไร ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างไร มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) สามารถตอบต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนภาค นโยบายของรัฐบาล และแนวทางในเรื่องใด
๔. เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนงานบูรณาการที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หรือแผนงานบูรณาการที่จะดำเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เช่น การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานดังกล่าวรวดเร็วขึ้น

หลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนภาคของสำนักงานประมาณ



(ร่าง) ลักษณะของโครงการ (ต่อ)

๕. เป็นโครงการที่สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาขยายผลในเชิงพาณิชย์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะการต่อยอดเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
๖. เป็นโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน มีการบูรณาการ ๓ มิติ มีการดำเนินการตามแนวประชารัฐ อาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. มีการจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับภารกิจที่จะดำเนินการ รวมทั้ง มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๘. โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่า ๑ ปี และ/หรือ รายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ
โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑ ปี และ/หรือ รายการที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท และจังหวัดมีศักยภาพเพียงพอ ให้จังหวัดเป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณได้
๙. มีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายข้อใด
๑๐. การใช้จ่ายงบประมาณต้องคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่ซ้ำซ้อน

NOTE ๑) โครงการที่จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ การจัดทำรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕ ให้สามารถตั้งค่าของงบประมาณได้
๒) ต้องมีแผนธุรกิจ (Business plan) แผนการซ่อมบำรุง ต้องไม่เป็นอนุสาวรีย์